




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>นายกฯ สั่ง สร.ลดผู้ป่วยโรคกลุ่ม NCDs</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, innnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร สร. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ระยะ 10 ปี ซึ่งกรมเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ส.ค.แล้ว สำหรับการเตรียมอัตรากำลังคน ตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่างๆ รองรับนั้น จะต้องเร่งรัดการ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... ซึ่งรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะนำเข้า ครม.สัปดาห์หน้า จากนั้นจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็น กำหนดอัตรากำลังภาพรวมต่อไป ขณะเดียวกันจะเร่งรัดผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.อสม. เข้า ครม. ให้ อสม.ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในการลดโรค NCDs ซึ่งสภาพัฒน์ ได้เสนอข้อมูลว่าคนไทยเป็นโรคกลุ่ม NCDs จำนวนมาก นายกฯ จึงสั่งการให้ สร.หาทางลดผู้ป่วย NCDs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย สร. ส่วนกรณีที่ รพ.หลายแห่งมีปัญหาขาดสภาพคล่อง เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร สร. ซึ่งกำลังหาทางแก้ไขอยู่ ส่วนการจัดเตรียมโสตถุภัณฑ์ผู้บริหาร สร. รองรับภารกิจแผนอายุราชการปี 2567 ตอนนี้อยู่ไม่มีโฟ ส่วนเรื่องสเปกอิตีกรมต่างๆ ให้ไปถามนายกรัฐมนตรีนะ</p> <p>ทั้งนี้ อิตีกรมที่จะเกษียณราชการ ได้แก่ 1.นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อิตีกรมควบคุมโรค 2.พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อิตีกรมอนามัย 3.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อิตีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. และ 5. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อิตีกรมสุขภาพจิต</p>	
<p><b>นายกฯ สั่งเข้ม 5 มาตรการสกัดนำเข้าผลิตภัณฑ์ไร้คุณภาพ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thailandplus, innnews, linetoday, mcof )</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมการยกระดับการตรวจสอบ ป้องกันการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยมีการนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคน อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตหรือตรวจสอบก่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีด่านอาหารและยาทั่วประเทศ 52 แห่ง พร้อมกันนี้ อย. เปิดเผยข้อมูลการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ National Single Window (NWS) ซึ่งในปี 2566 ได้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1,693,236 รายการ มูลค่า 4.40 แสนล้านบาท และในปี 2567 มียอดนำเข้าสะสมถึง 1,307,194 รายการ มูลค่า 3.41 แสนล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ ในการตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศต้องผ่าน 5 มาตรการ ดังนี้ 1.แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่มผู้นำเข้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำเข้าคุณภาพสูง (GIP Plus) ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก อย. ผู้นำเข้าปกติ ที่ไม่ได้รับ GIP Plus เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปกติ และผู้นำเข้ากลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างเข้มงวด 2. กำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์สุขภาพถือติดตัว 3.การตรวจพิสูจน์ไปรษณีย์ 4. ผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้ถ่ายภาพยนตร์ได้ตามจำเป็น และ 5. สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังนำเข้า</p>	
<p><b>เปลี่ยนวัคซีน HPV เป็น 9 สายพันธุ์</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, headtopics, thecoverage, hfocus, newtv, thereporters, theagenda-thai, )</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยถึงข้อเสนอในการจัดซื้อวัคซีน HPV ชนิด 1 เข็ม 9 สายพันธุ์ ว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 5 ส.ค.67 เห็นว่าปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนชนิด 1 เข็ม ครอบคลุม 9 สายพันธุ์ ประสิทธิภาพในการป้องกันประมาณ 90% และราคาถูกกว่าวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ที่ต้องฉีดถึง 2 เข็ม หากราคาลดลงจะมีโอกาสได้ใช้ในปี งบประมาณ 2568 จำนวนประมาณ 7-8 แสนโดส ในงบประมาณเท่ากับการจัดหาวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ และจะใช้งบประมาณของ สปสช. โดย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จะฉีดให้กับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 สายพันธุ์ไปแล้ว 1 เข็ม อีกเข็มที่เหลือให้เปลี่ยนมาฉีดวัคซีน 9 สายพันธุ์ และหากกลุ่มผู้หญิงที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้ได้รับวัคซีนด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- Asia Pacific Women's Health Survey: GWI จัดทำการสำรวจในนาม โรช โดยสำรวจความตระหนักรู้และทัศนคติต่อการตรวจสุขภาพของสตรี 2024 ทางออนไลน์ในผู้หญิงอายุ 25 - 50 ปีขึ้นไป ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ฮังการี เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม พบผู้หญิงไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับประเทศไทย มีผู้หญิงเกือบ 10 ล้านคนเชื่อว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นเรื่องน่าอาย โดย 1 ใน 4 กังวลเรื่องความเจ็บ และ 14% รู้สึกอาย</p>	
<p><b>สร.แนะประชาชนระมัดระวังโรคภัยหน้าฝน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, innnews, tnthailand)</p> <p>-น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย สธ. ห่วงประชาชนช่วงหน้าฝน อาจมีโรคระบาดในพื้นที่ อุทกภัย รัฐบาลฝากให้ประชาชนป้องกันตัว ด้วยการล้างมือ ล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ หลีกเลี่ยงการเดินทางเท้าเปล่าลุยน้ำ หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูท หรือสวมถุงพลาสติก ป้องกันเท้าสัมผัสน้ำโดยตรง อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรืออาจรับเชื้อจากน้ำที่มีสิ่งสกปรกทำให้เจ็บป่วยได้ หากมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p><b>หน่วยงาน สธ. ผ่านประเมิน ITA ปี 67</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 16 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 86.06 เป็น 89.01 คะแนน ตั้งเป้าปี 2568 ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์ครบ 100% โดยจะพัฒนายกระดับทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและการใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลที่สาธารณชนสามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมสุจริต ปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สร้างการรับรู้ สร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ"</p>	
<p><b>ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ทพ.วิทยา เจาตะคุ นายกษมาคมเทคนิคการแพทย์ ก.สธ. และอุปนายกคนที่ 1 สภาเทคนิคการแพทย์ เผยว่า ตัวแทนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 ส.ค. 67 เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้อง และปัญหาของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสังกัด สธ. ทหารเรือแก้ปัญหากรอบอัตรากำลังค่าตอบแทน ความก้าวหน้า บริหารตำแหน่งว่าง โดยหวังปรับตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นนักเทคนิคการแพทย์เป็นเรื่องแรก</p>	
<p><b>ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Thailandplus, thaitodaynew, Hfocus)</p> <p>-ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. ร่วมประชุมกับผู้แทนจากกรมศุลกากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทขนส่งเอกชน เร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในการป้องกันสินค้านำเข้าที่ผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในท้องตลาด อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยการเฝ้าระวังผู้นำเข้าที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้ามาจำหน่ายในท้องตลาดที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้นำเข้าหรือสินค้าที่มีความเสี่ยงได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น</p>	
<p><b>พบยาอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, komchadluek, thebangkokinsight, ch3plus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-อย. ร่วมกับ กองกำกับการ 4 บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารแห่งหนึ่ง นำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ฮันนี่ คิว) พบสารอันตราย ไซบูทรามินและฟลูออกซิทีน มีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p><b>อย.หารือ กรมความปลอดภัยทางอาหาร รัชฎาจารย์</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. และคณะผู้บริหาร อย. ร่วมให้การต้อนรับ Mrs. Wasan Abdulla Al Baker อธิบดีกรมความปลอดภัยทางอาหาร Mr.Khalid Yousuf Al Sulaiti, Mrs.Najat Ali Alabdulmalik กรมความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Department) กระทรวงสาธารณสุข รัชฎาจารย์ นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา และ นายแทนพงศ์ วงศ์บุญเกิด เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา ในโอกาสการประชุมหารือความร่วมมือด้านอาหาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบและการนำเข้า เพื่อส่งเสริมการส่งออกของไทย</p>	
<p><b>โครงการที่ปักใจให้เยาวชน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (topnews, mgronline, thaipost, plewseengern, headtopics, hfocus, thaitodaynews, matichon, focusnews, moeradiothai, เดลินิวส์)</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง ความร่วมมือการดำเนินโครงการ "ที่ปักใจให้เยาวชน" ว่า การใช้บริการ Mental health Check In ตรวจเช็คสุขภาพใจของกรมสุขภาพจิต การประเมินและคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพจิต รongรับการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตของวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1-20 ม.ค.2567 พบผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,200 คน มีความเครียดสูงถึงร้อยละ 58.20 มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 61 และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายร้อยละ 43.65 ถือเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมาก</p>	
<p><b>ประชุมวิชาการ 7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจสู่อุทิศสุขภาพเด็กไทย</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfous</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานงานประชุมวิชาการ 7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจสู่อุทิศสุขภาพเด็กไทย ขับเคลื่อน Service Plan แม่และเด็ก เร่งนำการแพทย์แม่นยำดูแลรักษาเด็ก ตั้งแต่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่ผิดปกติทางพันธุกรรม ช่วยเลือกยาให้เหมาะสม พร้อมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่าย ให้ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>ฝีดาษลิงสายพันธุ์ใหม่ (Mpox)</b></p> <p><b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, tnn, hfocus, thebangkokinsight, true)</p> <p>- นพ.วิชาญ บุญกิตติกร ผอ.กองระบาดวิทยา เผย กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสถานการณ์ฝีดาษลิง หรือ Mpox สายพันธุ์ใหม่ หลังพบแพร่ระบาดในแอฟริกาที่อาจรุนแรงกว่าเดิม เบื้องต้นยังไม่พบสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ได้มีมาตรการเพิ่มเติม โดยการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกา หากพบมีอาการป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคฝีดาษลิง จะต้องทำการตรวจโรคและสายพันธุ์เพื่อยืนยันป้องกันการเข้ามาแพร่ระบาด สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงสะสมตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 822 คน โดยตั้งแต่ปี 67 ที่ผ่านมามีจนถึงปัจจุบันมีการรายงานผู้ป่วยฝีดาษลิง สะสม 135 คน ซึ่งจำนวนผู้ป่วย ปี 2567 หากเทียบกับ ปี 2566 ไม่ต่างกันมาก และไม่มีข้อบ่งชี้จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ถือว่า สถานการณ์โรคฝีดาษลิงในประเทศไทย ขณะนี้ทรงตัวมีแนวโน้มลดลง</p> <p><b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังพิจารณาประกาศให้การระบาดของโรค mpox (ชื่อเดิมคือฝีดาษวานร) สายพันธุ์ย่อย Clade Ib ในแอฟริกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) อีกครั้ง</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (infoquest)</p> <p>- นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า WHO กำลังดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษลิง (mpox) นอกประเทศคองโก รวมถึงรับมือกับความ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสียงที่จะเกิดการแพร่ระบาดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยระบุว่าคณะกรรมการฉุกเฉินจะจัดการประชุม "โดยเร็วที่สุด" เพื่อประเมินว่าการระบาดครั้งนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่</p>	
<p><b>โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ejan, thebangkokinsight, pptvhd, headtopics)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่และสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ตอนนี้อมิครอนสายพันธุ์ใหม่ KP.3.1.1 เป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในประเทศไทย สุ่มถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมพบอไมครอน KP.3 จำนวน 8 ราย และ LB.1 จำนวน 2 ราย ยังไม่พบ KP.3.1.1 สำหรับอไมครอน KP.3.1.1 มีการกลายพันธุ์ที่สำคัญหลายประการซึ่งส่งผลให้มีความสามารถในการแพร่เชื้อและหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น</p>	
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ, สยามรัฐ, topnews, thestatetime)</p> <p>- จากข่าวความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าที่พบมากขึ้นตามสื่อทั่วไป นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือ หมอเอก อดีต ส.ส. เขต 1 จังหวัดเชียงราย และอดีตรองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการการสาธารณสุข เรื่องปัญหาการควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอจะสรุปความเกี่ยวข้องระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับวัณโรคปอด มีเพียงข้อมูลจากห้องทดลองว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อวัณโรคปอดลดลง ยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดโรควัณโรคระหว่างบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งกับบุหรี่ไฟฟ้า และการสร้างการรับรู้ที่ผิดส่งผลกระทบต่อทัศนคติด้านสุขภาพของประชาชน ย้ำว่าบุคลากรทางการแพทย์และการนำเสนอข่าวต้องให้ข้อมูลทางการแพทย์ให้ครบถ้วน อีกทั้งอดคิดไม่ได้ว่าที่กรมรณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากันอยู่เพราะต้องการปกปิดความล้มเหลวของการควบคุมยาสูบที่ใช้งบประมาณไปหลายพันล้านบาทในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ เสนอว่าต้องพิจารณาการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งระบบ ไม่ใช่เน้นแต่บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>ขณะที่ข้อมูลสำรวจของกรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (US CDC) พบว่า ครึ่งหนึ่งของเด็กมัธยมที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาจากความเครียดและต้องการความสุขจากสารนิโคติน ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำคือประเมินกลุ่มเสี่ยงเรื่องความเครียด และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสุขในโรงเรียน อีกส่วนหนึ่งประมาณ 20-30% เป็นเรื่องของสังคม กลุ่มเพื่อน พฤติกรรมของวัยรุ่น จึงควรใช้ஙฯ มาสนับสนุนความฝันให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่สนใจอย่างจริงจังนอกจากการเรียน ซึ่งต้องส่งเสริมต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำกิจกรรมแบบทำแล้วทิ้งเหมือนที่ผ่านมา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( แนวหน้า, มติชน,ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, linetoday, ejan, hfocuse, kapook)</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้โพสต์ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า โดยระบุว่า ปัจจุบันพบจำนวนผู้ป่วยที่เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น ภาวะปอดอักเสบที่รุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่เรียกว่า "EVALI" (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury) ซึ่งไม่พบในผู้ที่สูบบุหรี่มวน สามารถพบได้ในผู้ป่วยอายุน้อย และไม่มีโรคประจำตัว รวมทั้งโรคปอดมาก่อน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทจึงมีอันตรายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่มวน และในระยะยาวทำให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง สมองทำงานผิดปกติ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น รวมทั้งยังทำให้เสพติดได้เช่นเดียวกับบุหรี่ยี่ห้อหนึ่ง และไม่สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งได้ จึงไม่ควรทดลองสูบบุหรี่ทุกชนิด และแนะนำผู้สูบบุหรี่อยู่เลิกทันที พร้อมเรียกร้องให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบภาครัฐ ได้พิจารณาให้มีการบังคับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างจริงจัง โดยมีมาตรการควบคุม และป้องกันการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเข้มงวด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ amarintv</p> <p>-น.ส.ปภาวัทธ วัฒนสินธุ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พม. เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งว่าได้มีการโพสต์คลิปของคณกรกลุ่มหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีเด็กวัย 8 เดือน และเด็กอายุ 2 ขวบมีการดูดพอดด้วย ทราบว่าครอบครัวนี้อยู่บ้านเช่าในพื้นที่ .บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี แต่เจ้าของคลิปแจ้งว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าการที่เด็กเอาพอดมาดูด และไม่รู้ว่ามีอันตรายตามกฎหมาย แม่ของเด็ก 2 ขวบแจ้งว่าไม่ทราบ เจ้าของคลิปที่โพสต์เขาก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เบื้องต้นได้ตัดเตือนและแจ้งโทษตามกฎหมาย ทั้ง พรบ.คุ้มครองเด็ก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้นำเด็กเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อสืบข้อเท็จจริง รวมถึงส่งเด็กไปตรวจร่างกายและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า รายงานพิเศษ</p> <p>- เว็บไซต์ประชุมวิชาการบูรณาการกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประกาศปฏิญญา "ปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า" มีเสียงเอกฉันท์ให้คงกฎหมายห้ามนำเข้า-ขายบุหรี่ไฟฟ้า ยกกระดืบบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เฝ้าระวังกลยุทธการค้าบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึง WHO พร้อมหนุนทุกประเทศพัฒนานโยบายควบคุม โดยสสส. เร่งเดินหน้าสานพลัง สร้างความตระหนักรู้ที่บ้านต้องปลอดบุหรี่ทุกชนิด ห่วงเด็กเลียนแบบ หากเด็กเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 5 เท่า สูบทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่ม 7 เท่า</p>	
<p><b>การจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ สปสช.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ประเด็นกลุ่ม Uhosnet และชมรม รพศ./รพท. ยื่นหนังสือต่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีการจัดสรร งบ.เหมาะสมจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน ว่า งบ.ของสปสช. ถูกกำหนดให้เป็นงบปลายปิด คือมีเงินเท่าไรจ่ายตามนั้น ซึ่งสปสช.กำลังดูตัวเลขอยู่ ปีนี้คาดว่าจะไม่เหลือ จึงทำให้ถูกมองว่าอาจไม่เพียงพอเมื่อรวมต.ทราบ ก็มีการให้นโยบายว่า หากปริมาณงานเยอะก็จะหางบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา แต่ถ้าดูย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี จะพบว่าเราคืนเงินให้เกินกว่า 8,350 บาททุกปี แต่มี 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2566-2567) ที่ขาด ส่วนประเด็นงบหน่วยนวัตกรรมเป็นหน่วยเล็กๆ งบไม่ได้มากมาย จะดูอีกทีว่าถ้าใช้น้อยจริงอาจเกลี้ยมาใช้ส่วนอื่นได้ ส่วนกรณีมีรายงานข่าวระบุมิ.รพ.ที่เสี่ยงขาดทุนกว่า 24 แห่ง รวมถึงอีก 236 แห่งเสี่ยงเข้าเนื้อ สปสช.ไม่มีข้อมูล หาก รพ.ไหนอยากให้อำนาจเรื่องขาดทุน ก็ต้องให้ดูว่าเอาไปจ่ายอะไรบ้างด้วย แต่ที่ผ่านมาไม่มีที่ไหนให้ดู</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>-ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โพสต์เฟซบุ๊กถึง สปสช. ช่วยโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทุก รพ. ต่ำกว่าต้นทุน จ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างเป็นธรรม ไม่ควรมีการไม่จ่ายเงินคืน ส่วนโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ควรใช้กับ รพ.ชุมชน หรือ primary care เท่านั้น เพราะปัจจุบัน สปสช.ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ.ขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็น ส่วนโครงการ cancer anywhere กระทบภาระงาน รพ.โรงเรียนแพทย์ บางแห่งผู้ป่วยมะเร็งมารักษาเพิ่มขึ้นกว่า 400%</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>-รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่ม Uhosnet เผย รพ.กลุ่มโรงเรียนแพทย์ขาดทุนราว 1 พันล้าน สาเหตุจากสปสช.จ่ายเงินไม่เพียงพอ เดิมที่กำหนดจ่ายอัตราค่าชดเชยผู้ป่วยในที่ขั้นต่ำจำนวน 8,350 บาท/adjRW ซึ่งไม่เพียงพออยู่แล้ว แต่ในปี 2567 จะปรับลดอีก เป็นการซ้ำเติม ทำให้รพ.ยิ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดจากที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2567 พบว่าในปีงบประมาณ2566 และ 2567 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในมีจำนวนจริงสูงกว่าที่ สปสช.ประมาณการไว้มาก ส่งผลให้งบกองทุนผู้ป่วยในไม่พอ ขาดไป 10,054 ล้านบาท และบอร์ดมีมติให้ปรับลดอัตราค่าชดเชย(BaseRate) ที่จะจ่ายให้รพ.เหลือเพียง 4,531 บาท/adjRW หรือ ลดลงอัตราร้อยละ 46 จากเดิม 8,350 บาท/adjRW ทำให้รพ.ขาดทุนเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท</p>	
<p><b>ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองแห่งแรกในเชียงใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย พญ.วัลย์รัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ไปยัง ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชม “ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง อบต.ดอยเต่า” ซึ่งเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง สังกัด อบท. แห่งแรกใน จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย อบต.ดอยเต่า ร่วมกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ เครือข่ายพื้นที่ อ.ดอยเต่า และ อสม. เพื่อให้การดูแลคุ้มครองสิทธิประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น</p>	
<p><b>ต่างชาติ หลอกขายสมุนไพรมะเร็งราคา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (topnews)</p> <p>-นายจิระสันต์ มีรัตนธนะวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ชลบุรี พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกันตรวจสอบและจับกุมร้านขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะเร็ง โดยได้รับอนุญาต และชาวต่างชาติทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมของกลางเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะเร็ง จำนวนมาก โดยสามารถจับกุมร้านจำหน่าย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ทั้งหมด 3 ร้าน พบผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ ยาสระผม น้ำมันใส่ผม เครื่องสำอาง ยาสมุนไพรแก้ท้องอืด โลชั่น ออยบำรุงผิว ซึ่งมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินความจริง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.17 จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง เบื้องต้น ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมด พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของร้าน ผลิต ขาย หรือนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยา ม.12 , ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.17 , ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.58(4) พร้อมของกลาง</p>	